

**D**ự báo thời tiết là một ngành ứng dụng của khoa học và công nghệ để dự đoán trạng thái và vị trí của bầu khí quyển trong tương lai gần. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đài KTTV Thái Bình đã từng bước hiện đại hóa thiết bị thông tin điện báo, truyền số liệu và mạng thông tin chuyên ngành để khai thác và trao đổi thông tin, số liệu dự báo từ Trung tâm Dự báo KTTV trung ương và Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, Đài KTTV Thái Bình còn theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn trong tỉnh và khu vực; đồng thời, tổ chức thu thập đầy đủ số liệu, phân tích, tính toán và phát báo các bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, lũ lụt, giông, lốc xoáy...; kịp thời xuất bản các bản tin dự báo thời tiết. Hiện nay, các trạm KTTV đều thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo quy trình, bảo đảm quan trắc số liệu, kịp thời phục vụ cho công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Từ đầu năm 2017 đến nay, Đài KTTV Thái Bình đã theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình thời tiết tại địa phương. Các bản tin dự báo của trung ương và sản phẩm dự báo khác để phát hành đầy đủ, chính

## ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁI BÌNH Nâng cao chất lượng dự báo thời tiết

*Xác định công tác dự báo giữ vai trò quan trọng trong việc giúp người dân chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) Thái Bình đã tập trung nâng cao chất lượng các bản tin dự báo thời tiết, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.*



Các quan trắc viên theo dõi diễn biến thời tiết và thu thập số liệu tại Trạm Khí tượng Thái Bình, xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

xác, kịp thời các bản tin KTTV trong phạm vi tỉnh. Đối với công tác dự báo KTTV trong điều kiện bình

thường, Đài đã xây dựng, ban hành các bản tin: dự báo thời tiết, thủy văn thời hạn ngắn, thời hạn dài

và thời hạn mùa. Đối với những bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV bao gồm bão, lũ, mưa lớn diện

rộng, không khí lạnh, nắng nóng... Đài thực hiện tổ chức và phát tin theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Đài KTTV Thái Bình cho biết: Đài KTTV Thái Bình là tổ chức thuộc Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo thông tin dữ liệu KTTV, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Để có những thông tin dự báo, cảnh báo chính xác, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trạm khí tượng, 6 trạm thủy văn, 6 điểm đo mưa, 13 điểm đo mưa. Các trạm thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình

nắng, gió, mây, mực nước... gửi về Đài KTTV Thái Bình để tổng hợp, phân tích. Các cán bộ của Đài luôn nỗ lực, trách nhiệm cung cấp thông tin diễn biến thời tiết một cách nhanh nhất cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ngoài ra, Đài còn phối hợp cung cấp thông tin cho Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình sản xuất bản tin dự báo thời tiết phát sóng hàng ngày, thông tin về tình hình thời tiết 24, 48 giờ tới trên địa bàn toàn tỉnh, giúp người dân chủ động phòng, chống thiên tai, yên tâm lao động, sản xuất. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Đài thường xuyên mời chuyên gia đầu ngành về KTTV của trung ương về để tư vấn, chuyển giao những phương pháp dự báo hiện đại, chính xác hơn. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp, mô hình dự báo nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết tại địa phương. Những nỗ lực, cố gắng trong nghiên cứu và dự báo của Đài KTTV Thái Bình đã góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa phương.

**PHẠM HƯNG**

### TIỀN HẢI Năng suất lúa xuân ước đạt trên 71 tạ/ha

Vụ xuân năm 2017, do được ải, gieo cấy đúng lịch thời vụ và chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên hơn 10.200ha lúa xuân của Tiền Hải sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ước đạt trên 71 tạ/ha. Theo đánh giá của các ngành chuyên môn, lúa xuân của Tiền Hải năm nay cho năng suất cao và sạch sâu bệnh hơn hẳn so với vụ xuân năm 2016. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa, UBND huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng thu hoạch lúa xuân, phấn đấu đến ngày 20/6 kết thúc thu hoạch để sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017 trong khung thời vụ tốt nhất.

**HẢI ĐÔNG**  
(Đài TTTH Tiền Hải)

### THÁI THUY Trồng 1.700ha cây màu hè

Những ngày qua, nông dân Thái Thụy dồn sức thu hoạch lạc, ngô xuân, năng suất lạc đạt từ 2 - 2,5 tạ/sào, cao hơn vụ xuân năm ngoái từ 50 - 60kg/sào. Lạc năm nay được giá, bình quân 15.000 - 20.000 đồng/kg lạc tươi. Một số vùng đất cát ven biển ở các xã Thái Hòa, Thái Thượng, Thái Đô, lạc xuân là cây trồng chủ lực, mang về nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân. Cùng với trồng lạc, bà con còn tận dụng trồng xen ngô, vừa làm thức ăn chăn nuôi vừa nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Kết thúc thu hoạch cây màu xuân, nông dân các địa phương luân canh cây màu hè như dưa hấu, dưa lê, đậu đỗ, rau màu. Mặt khác, nông dân một số địa phương như Thụy Hưng, Thụy Sơn, Thái Giang... còn tận dụng quỹ đất xen giữa hai vụ lúa để trồng dưa. Với phương thức làm bầu cây con, rế lúa đưa bầu ra ruộng trước khi thu hoạch đã tận dụng quỹ đất mà không ảnh hưởng đến thời vụ cấy lúa mùa. Hiện nay, 1.700ha cây màu hè phát triển tốt. Nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để cây trồng cho năng suất, chất lượng cao.

**HOÀNG HƯƠNG**  
(Đài TTTH Thái Thụy)

### DUY NHẤT Thu nhập từ 2,5 - 2,8 triệu đồng/sào lạc xuân

Hiện nay, nông dân xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã thu hoạch được 40/50ha lạc vụ xuân. Nhờ chăm sóc tốt cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi nên lạc được mùa, được giá, tăng hơn 2 tạ/ha so với vụ xuân năm 2016.

Lạc thu hoạch đầu mùa được bà con bán tươi ngay tại ruộng với giá trung bình 18.000 đồng/kg. Mỗi sào lạc xuân nông dân thu về từ 2,5 - 2,8 triệu đồng. Để tránh tình trạng bị tư thương ép giá, nhiều gia đình lựa chọn phương pháp phơi khô lạc để dự trữ bán vào dịp giá cao. Dự kiến sau ngày 20/6, nông dân Duy Nhất sẽ hoàn thành thu hoạch lạc vụ xuân, tranh thủ để ẩm của đất bà con tiếp tục gieo trồng cây màu hè thu như ngô, lạc, đậu đỗ các loại.

**TIẾN DUNG**  
(Đài TTTH Vũ Thư)



## ĐÔNG TRUNG

# Trên đường về đích nông thôn mới

*Để về đích nông thôn mới (NTM) trong năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Trung (Tiền Hải) đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 5 (cơ sở vật chất trường học), tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 17 (môi trường).*

**L**à xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Đảng ủy xã Đông Trung đã tập trung chỉ đạo các thôn, các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến nhân dân nhận thức rõ xây dựng NTM nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Sau 5 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở Đông Trung đang từng ngày khởi sắc. Nhiều tuyến đường giao thông được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân; hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được hoàn thiện. Văn hóa, y tế, giáo dục luôn được quan

tâm, đầu tư; quốc phòng, an ninh được bảo đảm... Nói về những nỗ lực phấn đấu để sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, ông Vũ Đình Thuyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong xây dựng NTM, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, một động lực quan trọng không thể thiếu đó là địa phương biết phát huy nội lực, sự đồng thuận của người dân. Từ sự nhất trí cao, người dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra năm 2017 Đông Trung về đích NTM. Trên tinh thần đó, mỗi thôn đều có ban vận động, thành viên là những người cao tuổi, người có uy

tin thực hiện tuyên truyền, vận động người dân. Với phương châm lấy người dân để vận động người dân, nhờ vậy sức lan tỏa và tính thuyết phục rất lớn, đạt hiệu quả cao. Khi có việc cần huy động người dân đóng góp, tham gia đều hợp dân bản bạc như dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng đường giao thông, đóng góp ý kiến vào các thiết chế văn hóa... Cùng với đó, những năm qua Đông Trung còn thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác; tạo môi trường để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; chỉ đạo các đoàn



Đường giao thông nông thôn ở Đông Trung được cứng hóa theo chuẩn nông thôn mới.

thể xây dựng những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo về BHYT, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 của Đông Trung là 3,18% đến nay giảm còn 1,9%. Thời gian để hoàn thành các

tiêu chí không còn dài trong khi còn nhiều công việc phải thực hiện như đường giao thông nông thôn còn trên 2km; đã khởi công xây dựng nhà văn hóa xã với 205 chỗ ngồi và sân thể thao trung tâm 10.000m<sup>2</sup>; cơ sở vật chất trường học cơ bản xây dựng được đầy đủ 3 tầng 9 phòng học, hiện các công trình phụ trợ chưa triển khai... Do đó, thời gian tới Ban Chỉ

đạo xây dựng NTM của Đông Trung tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc, để ra giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt và hoàn thành thời mục của các tiêu chí còn lại. Tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân hưởng ứng đóng góp sức người, sức của chung sức xây dựng NTM.

**MẠNH THẮNG**

## CÔNG TY VIỆT XÔ GAS

# Bảo đảm ATVSLĐ - PCCN

*Công ty TNHH Việt Xô gas chuyên kinh doanh mặt hàng khí hóa lỏng. Với trữ lượng dự trữ khí gas lên đến hàng trăm tấn nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - phòng, chống cháy, nổ (PCCN) luôn được Công ty đặt lên hàng đầu.*

**C**ông ty TNHH Việt Xô gas thành lập năm 2004, ngành nghề kinh doanh chính là chiết nạp khí đầu mô hóa lỏng phục vụ nhu cầu sử dụng gas dân dụng và cung cấp các sản phẩm gas công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xác định kinh doanh mặt hàng dễ dẫn đến cháy, nổ nên ngay từ khi thành lập công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Trong công tác bảo đảm ATVSLĐ, Công ty đã thành lập hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới

an toàn vệ sinh viên. Hàng năm, Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện và cấp thẻ ATVSLĐ - PCCN cho người lao động, đồng thời trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Các máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và PCCN đều được kiểm định tại cơ quan chức năng; xây dựng quy trình vận hành và triển khai tới các bộ phận liên quan. Ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác ATVSLĐ - PCCN của Công ty cho biết: Kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ chỉ cần sơ sẩy ngoài thiệt hại

về tài sản còn ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân. Vì vậy, chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mỗi người trong vấn đề này, nhắc nhau tôn trọng quy luật Công ty đã đề ra cũng như quy trình chiết nạp và công tác PCCN để bảo đảm khi tổ chức sản xuất sẽ không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp và PCCN.

Trong công tác PCCN, Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thành lập đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy, hàng năm tổ chức tập huấn cho

100% cán bộ, công nhân viên, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các chất khí hóa lỏng khi xảy ra sự cố. Về hệ thống điện, tất cả khu vực sang chiết nạp gas hệ thống dây dẫn điện được đi trong ống kín, thiết bị ổ cắm kín, hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn phòng nổ; trang bị hệ thống chữa cháy tự động, khi mất điện nếu xảy ra sự cố các họng nước sẽ tự đẩy để dập tắt đám cháy. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống xung quanh khu vực đều có biển báo, biển chỉ dẫn, các nội quy, tiêu lệnh về PCCN. Để tránh nguy cơ xảy ra cháy, nổ, Công ty đã đầu tư hệ

thống chiết nạp tự động tại bồn chứa thay bằng chiết nạp thủ công tự xe. Toàn bộ hệ thống van bể, đường ống, trụ cứu hỏa, lăng phun nước, vòi phun, hệ thống cứu hỏa tự động và báo rò rỉ gas đều được kiểm định và đăng ký với Sở Công Thương. Khu vực chiết nạp thiết kế thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và nguồn điện. Hiện Công ty có 4 bồn chứa khí hóa lỏng đều nhập ngoại với tổng dung tích trên 300m<sup>3</sup>.

Trong mùa nắng nóng, hệ thống phun nước làm mát thường xuyên được vận hành để bảo đảm áp suất an toàn trong bồn chứa. Các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đúng hạn. Ông Lê Xuân Thuận, Giám đốc Công ty cho biết: Công tác ATVSLĐ - PCCN liên quan sự sống còn của Công ty. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hàng năm chúng tôi thường tổ chức cho anh em công nhân đi học và cử cán bộ chuyên trách về truyền

dạy chi tiết công tác bảo đảm ATVSLĐ, các thao tác sử dụng, vận hành máy và các thiết bị. Năm 2016 Công ty đã đầu tư trên 25 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất và công tác PCCC.

Với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại cùng ý thức chấp hành ATVSLĐ - PCCN nghiêm ngặt của tập thể cán bộ, công nhân viên, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Công ty chưa để xảy ra sự cố về tai nạn lao động và cháy, nổ. Năm 2016 Công ty vinh dự nhận giải bạc chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc

**NGUYỄN CƯỜNG**



Kiểm tra rò rỉ gas trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.